



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

## สรุปมติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี(อาคารใหม่)



วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑	<b>ประธานแจ้งให้ทราบ</b> ๑.๑) ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก รพศ./รพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ การแจ้งปรัชญาในการให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ ๑.๓ การเตรียมความพร้อมการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข	๑) รับทราบตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ๒) มอบหมายให้ทุกโรงพยาบาลจัดตั้งทีมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ๓) มอบหมายให้ประธาน COO , CSO , CHRO , CFO , CIO หรือตัวแทน เข้าร่วมไปศึกษาดูงานเขตสุขภาพที่ ๘	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป -ประธาน COO , CSO , CHRO , CFO , CIO หรือตัวแทน
๒	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ตึกสมเด็จย่า (๑) ชั้น ๕ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	๑) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-
๓	<b>เรื่องสืบเนื่อง</b> ๓.๑ สรุปความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ ๕ ปี ๒๕๖๑	๑) รับทราบความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ ๕ ปี ๒๕๖๑ ๒) ในกรณีผู้รับเหมาดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา มอบหมายให้ผู้บริหารจัดทำหนังสือราชการแจ้งผู้รับเหมา และผู้ว่าราชการจังหวัด ๓) มอบหมายให้ PM งบประมาณติดตามการดำเนินงาน หลังลงนามสัญญาแล้วให้เป็นไปตามงวดงาน งวดเงิน และการเบิกจ่าย รวมทั้งหาแนว	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป - PM งบประมาณ นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
		ทางแก้ไขปัญหา ๔) มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งจัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๔๓	
	๓.๒ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑) รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒) มอบหมายให้โรงพยาบาลที่มีการเบิกจ่ายงบอุดหนุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อตรวจสอบขั้นตอนที่ติดขัด ๓) มอบหมายให้ผู้บริหารเร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๔) มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลจรัลราช ราชบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี จัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุนที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย ถ้าสมเหตุสมผลให้เก็บรายละเอียดไว้ แต่ถ้าไม่สมเหตุสมผลให้แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม ๕) มอบหมายให้ผู้บริหาร กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประชุม/อบรม/สัมมนา ๖) มอบหมายให้ทีมสำนักงานเขต ศึกษาตัวอย่างของกระทรวงในการจัดทำสไลด์นำเสนอข้อมูลในการประชุม	- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป - ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลจรัลราช ราชบุรี และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
๔	<b>เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ๔.๑ สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน PA รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๕  ๔.๒ สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๕ (๑) คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ (๒) คณะที่ ๒ : ระบบบริการสุขภาพ Service Plan (๓) คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	๑) รับทราบการสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน PA รอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๕ ๒) มอบหมายให้คณะทำงาน PA สรุปประเด็นปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหาคำเนินงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในภาพรวมเขตเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  ๑) เห็นชอบตามการนำเสนอสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๕ ๒) มอบหมายให้ผู้บริหาร แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะการสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๕	- คณะทำงาน PA เขตสุขภาพที่ ๕ - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ		
๔	เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)		
	๔.๓ ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) สังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดสรรระดับเขต ร้อยละ ๑๐	๑) เห็นชอบตามการนำเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) สังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดสรรระดับเขต ร้อยละ ๑๐	-
	๔.๔ การจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	๑) เห็นชอบตามการนำเสนอ และให้ร่วมหารือหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรแพทย์เพิ่มเติมหลังจากเสร็จการประชุม ๒) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ข้อมูลในจังหวัดหรือโรงพยาบาล โดยให้เป็นแพทย์จำนวน ๒ ท่านคือ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ๑ ท่าน และแพทย์ staff ๑ ท่าน	- รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
	๔.๕ ผลการประเมิน ITA เขตสุขภาพที่ ๕ รอบไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๑	๑) เห็นชอบผลการประเมิน ITA เขตสุขภาพที่ ๕ รอบไตรมาส ที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ ๒) มอบหมายให้ผู้บริหารบันทึกรายงานการประชุม รูปถ่ายในการประชุมเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และสามารถตรวจสอบได้	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
๕	เรื่องเพื่อทราบ ๕.๑ การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘	๑) รับทราบการนำเสนอเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒) มอบหมายให้ผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องเด็ก premature เด็กที่มีภาวะซีด และพัฒนาการล่าช้า ๓) มอบหมายให้ผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมรับฟังการเยี่ยมเสริมพลังฯ	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
	๕.๒ เรื่องของศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ ๕ - สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญในเขต	๑) รับทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ ๕ ๒) มอบหมายให้ผู้บริหารเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลายในแต่ละพื้นที่เนื่องจากเขตสุขภาพที่ ๕ เป็นพื้นที่ระบาด	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	สุขภาพที่ ๕	๓) มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ ราชบุรี วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอใน การประชุมครั้งต่อไป	โรงพยาบาลทั่วไป - สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๕ ราชบุรี
	- การบันทึกผลการ ติดตามพัฒนาการเด็ก TEDA๔ ใน HDC	๑) รับทราบการบันทึกผลการติดตามพัฒนาการเด็ก TEDA๔ ใน HDC ๒) มอบหมายให้ผู้บริหาร กำกับ ติดตามการบันทึกข้อมูลใน โปรแกรม HDC	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
	๕.๓ เรื่องของ สปสช.เขต ๕ - สรุปผลการ ดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑	๑) รับทราบสรุปผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ๒) มอบหมายให้ผู้บริหาร เร่งรัด กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบ ค่าเสื่อมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
๖	เรื่องอื่นๆ ๖.๑ กำหนดสถานที่จัด ประชุมวิชาการเขตสุขภาพ ที่ ๕ ปี ๒๕๖๑	๑) สรุปการจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๕ ปี ๒๕๖๑ ระหว่าง วันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ณ โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
	๖.๒ รายงานความก้าวหน้าการ บริจาคอวัยวะของเขตสุขภาพ ที่ ๕	๑) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริจาคอวัยวะของเขตสุขภาพ ที่ ๕ ๒) มอบหมายให้ผู้บริหารให้ความสำคัญ และสนับสนุนในเรื่องการ บริจาคอวัยวะของแต่ละโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๕ ๓) มอบหมายให้ PM บริจาคอวัยวะ ทำข้อมูล Ratio เพื่อเปรียบเทียบ ในภาพเขต	- PM บริจาคอวัยวะ นพ.สุทธิพงษ์ ศิริมัย - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
	๖.๓ การขอความเป็นธรรมการ จ่ายค่าตอบแทน ฉบับ ๑๑,๑๒	๑) รับทราบการขอความเป็นธรรมการจ่ายค่าตอบแทนฉบับ ๑๑ , ๑๒ ๒) มอบหมายให้ผู้บริหารทำความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่าย งบประมาณค่าตอบแทนภายในพื้นที่	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป

นางสาวรัฐญา ขอเสียม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้สรุปมติการประชุม

นางพรรณนิ วัฒนอุไร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม ๑

นายขวลิต พวงทอง  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้สรุปมติการประชุม

นางจรรุภา จำนงค์ศักดิ์  
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ  
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม ๒